

Tổ chức nhiều phong trào tạo được hiệu ứng xã hội, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) huyện Hưng Hà phát huy vai trò tập hợp, lãnh đạo thanh niên thi đua học tập, cống hiến sức trẻ, trí tuệ, nhiệt huyết xây dựng quê hương và làm giàu chính đáng cho bản thân.

# HƯNG HÀ Thu hút thanh niên bằng nhiều hoạt động thiết thực



Hưng Hà hiện có hơn 150 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi.

qua, Hội LHTN huyện đã thành lập câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế với 24 thành viên để học hỏi kinh nghiệm, cùng nhau tháo gỡ khó khăn, vươn lên làm giàu.

Bên cạnh việc thi đua phát triển kinh tế, lập thân, lập nghiệp, thanh niên Hưng Hà còn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Các cấp hội đã tổ chức 12 chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 2.400 lượt người; xã hội hóa để xây mới, tu sửa 2 nhà tình nghĩa cho mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức 10 đợt hiến máu tình nguyện, có 897 lượt thanh niên tham gia, thu được 864 đơn vị máu. Cùng với đó, các cấp hội đã đăng ký đảm nhận 35 đoạn đường thanh niên tự quản; tu sửa và làm mới 4km đường giao thông nội đồng, liên thôn, ủy đảng, chính quyền, nhân viên, thanh niên tích cực tham gia phát triển kinh tế. Nhờ đó phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế trong

lượt hội viên, thanh niên. Các hoạt động hỗ trợ của Hội LHTN huyện đã giúp thanh niên Hưng Hà tiếp cận tiến bộ khoa học công nghệ; cố vấn, động viên hội viên, thanh niên tích cực tham gia phát triển kinh tế. Nhờ đó phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế trong

thanh niên nông thôn đạt hiệu quả thiết thực, trở thành nét nổi bật của phong trào thanh niên huyện Hưng Hà, được các cấp giao thông nội đồng, liên thôn, ủy đảng, chính quyền, nhân viên, thanh niên tích cực tham gia phát triển kinh tế. Nhờ đó phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế trong

Lập cho biết: Hai mắt của tôi bị đục thủy tinh thể, lại bị mộng độ 2. May mắn là đúng dịp có đoàn thanh niên tình nguyện về khám bệnh, cấp thuốc và giới thiệu tôi lên bệnh viện mắt để phẫu thuật. Tôi đã được điều trị kịp thời. Tôi rất cảm kích và mong rằng đoàn thanh niên sẽ có nhiều hoạt động nghĩa tình hơn nữa.

Anh Nguyễn Quang Huy cho biết thêm: Nếu chỉ dừng lại ở các hoạt động tình nguyện thì tổ chức hội chưa đủ sức để gắn kết các tầng lớp thanh niên với tổ chức đoàn, hội. Vì vậy, ngoài việc tiếp tục phát triển các phong trào tình nguyện, Hội LHTN huyện còn mở rộng các câu lạc bộ, đội, nhóm theo sở thích, tiếp tục đồng hành cùng thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp. Để nâng cao vị thế của hội LHTN và để tổ chức hội thực sự là chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian tới, các cấp hội tiếp tục đề xuất ý kiến với cấp ủy hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hội; quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng hấp dẫn, thiết thực để thu hút thanh niên. Bên cạnh đó, các cấp hội sẽ chú trọng kiện toàn tổ chức, đề ra chương trình hành động cụ thể, thiết thực; ưu tiên hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, tham gia bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

XUÂN PHƯƠNG

## ► Nghiên cứu vaccine sốt xuất huyết tại Việt Nam đã hoàn tất

(chinhphu.vn) Đây là thông tin được cung cấp từ nhóm nghiên cứu vaccine sốt xuất huyết của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh.

PGS, TS Trần Ngọc Hữu, nguyên Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu vaccine sốt xuất huyết do Công ty Sanofi Pasteur tài trợ, cho biết: Vaccine sốt xuất huyết Dengvaxia của Sanofi Pasteur được bắt đầu nghiên cứu cách đây hơn 20 năm và đã trải qua nhiều giai đoạn nghiên cứu trên động vật và trên người, về dược lý, tính an toàn, hiệu quả.



Dựa trên kết quả nghiên cứu, Công ty Sanofi Pasteur đã đăng ký lưu hành vaccine Dengvaxia ở nhiều nước trên thế giới. Vaccine này được chỉ định để phòng, chống bệnh sốt xuất huyết do 4 type huyết thanh của virus sốt xuất huyết gây ra. Đến tháng 11/2018, vaccine Dengvaxia đã được cấp phép ở 22 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đến ngày 12/12/2018, có 31 quốc gia châu Âu cấp phép cho lưu hành vaccine Dengvaxia. Ngày 1/5/2019 vừa qua, Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (US FDA) cấp phép lưu hành vaccine Dengvaxia tại Hoa Kỳ. Như vậy, đã có 54 quốc gia trên thế giới cấp phép cho lưu hành vaccine Dengvaxia.

Riêng tại Việt Nam, hiện nhóm nghiên cứu đã trình kết quả nghiên cứu lên Hội đồng đạo đức (Bộ Y tế) chờ nghiệm thu và cấp phép. Việc Việt Nam tham gia nghiên cứu vaccine sốt xuất huyết là cơ sở khoa học để người dân có cơ hội tiếp cận sớm với một trong những giải pháp chính trong phòng, chống sốt xuất huyết theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

## ► Mỗi quả táo chứa hơn 100 triệu vi khuẩn có lợi cho sức khỏe

(vietnamplus.vn) Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Kỹ thuật Graz (Áo) mới được công bố trên tạp chí Frontiers in Microbiology, trong mỗi quả táo có chứa tới hơn 100 triệu vi khuẩn. Điều đó tưởng chừng khiến cho mọi người ghê sợ, tuy nhiên, đây đều là những vi khuẩn rất có lợi cho đường ruột của con người.

Theo nghiên cứu trên, các vi khuẩn chủ yếu tập trung tại hạt và phần thịt của quả táo. Nhà sinh vật học Gabriele Berg, người tham gia dự án nghiên cứu trên cho biết, sự đa dạng các loài vi khuẩn là "gia vị của sự sống". Các loại vi khuẩn, nấm và virus có lợi trong thức ăn sẽ tạm thời lưu lại trong ruột của chúng ta, chúng có vai trò rất quan trọng đối với hệ tiêu hóa của con người, giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh và chống chịu tốt hơn với các loại bệnh về đường ruột. Việc nấu ăn sẽ làm cho phần lớn vi khuẩn có lợi chết đi, vì vậy rau quả tươi là nguồn bổ sung quan trọng các vi khuẩn có lợi cho con người.



Các nhà khoa học cũng đã so sánh giữa 2 loại táo là táo hữu cơ và táo thông thường. Kết quả cho thấy, cả 2 loại táo đều có số lượng vi khuẩn có lợi gần như nhau. Tuy nhiên, loại táo hữu cơ "mới được thu hoạch" có chứa các loài vi khuẩn có lợi đa dạng hơn đáng kể so với táo thông thường. Vì vậy, các nhà khoa học cho rằng, táo hữu cơ sẽ tốt hơn cho con người, ít nhất là cho đường ruột của chúng ta.

TRẦN HƯƠNG

# BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÔNG HƯNG Đi đầu về phát triển kỹ thuật trong khám chữa bệnh

Đi đầu trong các bệnh viện tuyến huyện về phát triển kỹ thuật trong khám chữa bệnh, từ đầu năm 2018 đến nay, Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng chủ động thực hiện liên kết, phối hợp với các bác sĩ chuyên khoa đặc ngành của tỉnh thực hiện các kỹ thuật cao, giúp người bệnh được điều trị, phẫu thuật tại chỗ các bệnh lý phức tạp mà không phải chuyển tuyến trên.

Tại phòng điều trị Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng, 4 bệnh nhân vừa được phẫu thuật thay thủy tinh thể bằng phương pháp phaco. Nếu như trước đây, những bệnh nhân bị đục thủy tinh thể đều phải chuyển tuyến lên Bệnh viện Mắt phẫu thuật thì từ năm 2019, các bệnh nhân được phẫu thuật ngay tại Bệnh viện. Trong tâm trạng vui mừng, ông Nhâm Văn Bằng, thôn Đại Đông (Xã Đông Á, Đông Hưng) chia sẻ: Vợ ông đến khám vào thứ hai, được chẩn đoán đục thủy tinh thể và xếp lịch mổ ngay vào chiều thứ ba. Dù quãng đường không quá xa song với ông bà, khi đã ở độ tuổi 70, thay vì phải lên thành phố, nay được phẫu thuật ở ngay bệnh viện huyện, thuận lợi cho cả người nằm viện và người chăm sóc thì không có niềm vui nào bằng. Không chỉ ở Khoa Mắt, với nhiều bệnh nhân ở Khoa Ngoại hồi sức cấp cứu cũng có niềm vui tương tự. Bệnh

nhân Phạm Thị Phấn, thôn Trảng Quang (Xã Trọng Quan, Đông Hưng) chia sẻ chỉ được chẩn đoán viêm nút kế hậu môn phức tạp cần phải phẫu thuật. Các bác sĩ của Bệnh viện chưa thực hiện được kỹ thuật này song chị vẫn có thể được phẫu thuật ngay tại Bệnh viện mà không cần chuyển tuyến trên với sự phẫu thuật trực tiếp bởi các bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Thái Bình. Sau khi được tư vấn, chị hoàn toàn yên tâm nên đã lựa chọn phẫu thuật tại Bệnh viện. Sau hai ngày phẫu thuật, chị đã khỏe, vết mổ đang hồi phục tốt.

Bác sĩ Đỗ Minh Trọng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng cho biết, việc phát triển kỹ thuật cao luôn là một hạn chế của các bệnh viện tuyến huyện. Song nếu không quyết tâm phát triển các kỹ thuật cao, nâng chất lượng khám, điều trị thì các bệnh viện tuyến huyện, đặc biệt là các bệnh viện huyện tiếp giáp với thành phố sẽ dần mất bệnh nhân bởi bệnh nhân sẽ bỏ qua bệnh viện huyện mà lên thẳng Bệnh viện Đa khoa tỉnh hoặc các bệnh viện khác trong bối cảnh khám chữa bệnh BHYT thông tuyến như hiện nay. Đứng trước thực tế đó, Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng quyết tâm đầu tư triển khai các kỹ thuật cao, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân được điều trị tại chỗ vừa

giúp phát triển bệnh viện. Vì vậy, những năm gần đây, Bệnh viện đã đầu tư nhiều máy móc, trang thiết bị hiện đại như máy soi, máy phẫu thuật phaco... phục vụ cho hoạt động khám chữa bệnh đặc biệt là việc triển khai các kỹ thuật ngoại khoa phức tạp. Ngoài việc đầu tư máy móc, trang thiết bị, Bệnh viện cũng cử nhiều đợt bác sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng viên đi đào tạo tại một số bệnh viện tuyến trung ương như Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh), Bệnh viện Phụ sản Trung ương để học tập, tiếp thu các kỹ thuật mới. Sau quá trình học tập, các bác sĩ, kỹ thuật viên đã về ứng dụng thành công và đưa nhiều kỹ thuật mới trở thành kỹ thuật thường quy tại Bệnh viện như mổ nội soi tiết niệu, mổ nội soi thủng dạ dày, mổ chấn thương kết hợp xương, mổ lấy thai chống se... Đặc biệt, từ năm 2018 đến nay, Bệnh viện đã chủ động phối hợp với các bác sĩ đầu ngành của tỉnh để tăng cường thực hiện các phẫu thuật phức tạp ngay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đại học Y Thái Bình về trực tiếp phẫu thuật các ca bệnh khó. Sau phẫu thuật, Khoa đảm nhận điều trị hậu phẫu an toàn.

Thực hiện song song đôi mối tác phong, thái độ phục vụ bệnh nhân và chủ động phát triển kỹ thuật, tăng cường phối hợp, liên



6 tháng đầu năm, Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng thực hiện hơn 78.000 lượt khám bệnh.

Văn Ba, Trưởng khoa Ngoại Chấn thương cho biết hiện tại Khoa có 14 cán bộ, trong đó có 4 bác sĩ, 14 điều dưỡng, kỹ thuật viên, hầu hết đều đã được cử đi đào tạo nâng cao. Hiện nay có 3 bác sĩ là bác sĩ phẫu thuật chính song với số lượng bệnh nhân điều trị nội trú trung bình mỗi ngày từ 65 - 75 người thì công việc của bác sĩ thường xuyên quá tải. Định hướng liên kết, phối hợp với các bệnh viện tuyến tỉnh vừa thực hiện kỹ thuật mới, vừa chuyển giao kỹ thuật cho đội ngũ bác sĩ Bệnh viện là hướng đi đúng nhằm thúc đẩy nâng cao chất lượng đội ngũ và chất lượng điều trị. Hiện nay, mỗi tuần đều có các bác sĩ từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đại học Y Thái Bình về trực tiếp phẫu thuật các ca bệnh khó. Sau phẫu thuật, Khoa đảm nhận điều trị hậu phẫu an toàn.

Thực hiện song song đôi mối tác phong, thái độ phục vụ bệnh nhân và chủ động phát triển kỹ thuật, tăng cường phối hợp, liên

TRẦN HƯƠNG

# HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/ĐIÖXIN XÃ QUANG BÌNH Chăm lo đời sống hội viên

Là cơ sở hội được thành lập đầu tiên của huyện Kiến Xương, những năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam (CDDC)/Điöxin xã Quang Bình luôn tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, giúp họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Hội Nạn nhân CDDC/Điöxin xã Quang Bình được thành lập ngày 31/1/2007, hiện có 170 hội viên là những người bị nhiễm CDDC/Điöxin trên địa bàn xã, sinh hoạt tại 9 chi hội, trong đó có 152 nạn nhân trực tiếp, 18 nạn nhân gián tiếp. Mục đích hoạt động của Hội là bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nạn nhân CDDC/Điöxin, chăm sóc, giúp đỡ, tạo điều kiện để hội viên có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Chính vì thế, Hội đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương phát động

ủng hộ quỹ vì nạn nhân CDDC/Điöxin trong các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân. Đến nay, tổng số dư của quỹ gần 140 triệu đồng. Từ nguồn hỗ trợ của các tấm lòng vàng, với tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm vì nạn nhân CDDC/Điöxin, Hội đã hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời các nạn nhân để họ có thêm động lực phát triển kinh tế, hòa nhập cộng đồng. Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, Hội Nạn nhân CDDC/Điöxin xã Quang Bình đã tổ chức được 99 lượt thăm hỏi hội viên ốm đau; tiếp nhận

quà tặng của các tổ chức, cá nhân cho các đối tượng với tổng trị giá trên 40 triệu đồng; đưa 4 hội viên đi tẩy độc tại Trung tâm Tẩy độc (Hội Nạn nhân CDDC/Điöxin tỉnh). 6 tháng đầu năm 2019, Hội đã trích quỹ thăm hỏi 19 hội viên ốm đau, phụng dưỡng 7 hội viên và thân nhân hội viên.

Gia đình ông Lê Xuân Huynh có bố và 2 con bị nhiễm CDDC/Điöxin, cuộc sống rất khó khăn. Thấy hiểu hoàn cảnh của ông, Hội Nạn nhân CDDC/Điöxin xã thường xuyên đến thăm hỏi, động viên và tặng



Những hội viên đóng góp tích cực vào thành tích chung của Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điöxin xã Quang Bình.

quà vào dịp lễ, tết. Ông Huynh cho biết: Được sự động viên kịp thời của Hội Nạn nhân CDDC/Điöxin xã nên tôi có thêm niềm tin vào cuộc sống. Tôi tự nhủ bản thân phải sống tốt, sống khỏe để chăm sóc bố và các con tới ngày một tốt hơn.

Song song với việc thăm hỏi hội viên, Hội Nạn nhân CDDC/Điöxin xã Quang Bình còn thường xuyên tổ chức tặng

quà hội viên có hoàn cảnh khó khăn, trong đó tập trung vào các nạn nhân gián tiếp. Trung bình mỗi năm, ngoài các suất quà của Đảng, Nhà nước, Hội đã vận động các tổ chức, nhà hảo tâm ủng hộ từ 5 - 10 triệu đồng để giúp đỡ gia đình các nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Để tạo điều kiện đẩy mạnh các phong trào của Hội, HĐND, UBND xã cũng

đã cấp nguồn kinh phí hỗ trợ. Ông Đặng Văn Luân, Chủ tịch UBND xã cho biết: Với tinh thần là một tổ chức hội tự nguyện nên nguồn kinh phí hoạt động không nhiều. Chính vì thế, chính quyền xã đã quyết định hỗ trợ Hội mỗi năm 5 triệu đồng. Những năm có ngày kỷ niệm lớn, số tiền hỗ trợ sẽ được chúng tôi vận động thêm. Ngoài ra, chúng tôi cũng tạo điều kiện để Hội tổ chức sinh hoạt tại nhà văn hóa xã hoặc hội trường UBND xã.

Bên cạnh các hoạt động tình nghĩa được duy trì thường xuyên, cán bộ, hội viên Hội Nạn nhân CDDC/Điöxin còn đóng góp tích cực trong các hoạt động, phong trào tại địa phương. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, cán bộ, hội viên đã tình nguyện hiến hơn 300m<sup>2</sup> đất thổ canh, hàng trăm mét vuông đất thổ cư, phá dỡ hàng chục mét tường bao, cống đập và tham gia hơn 500 ngày công góp phần làm nên những tuyến đường nông thôn mới sạch đẹp.

Với những kết quả đạt được, Hội Nạn nhân CDDC/Điöxin xã Quang Bình được Hội Nạn nhân CDDC/Điöxin tỉnh, UBND huyện và Hội Nạn nhân CDDC/Điöxin huyện Kiến Xương tặng nhiều giấy khen. Ông Bùi Xuân Lai, Chủ tịch Hội cho biết: Những kết quả đã đạt được trong thời gian qua đã góp phần xoa dịu nỗi đau, chung tay góp sức cải thiện đời sống cho nạn nhân CDDC/Điöxin, giúp các nạn nhân hòa nhập cộng đồng. Có được những điều đó là do sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp, các ngành và của cộng đồng. Đặc biệt, phải kể đến sự tận tâm của những người làm công tác hội, phát hiện và giúp đỡ kịp thời gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Thời gian tới, Hội Nạn nhân CDDC/Điöxin xã phấn đấu 100% chi hội xếp loại hàng năm đạt từ khá trở lên; 100% gia đình hội viên có mức sống ổn định, đạt danh hiệu gia đình văn hóa; phấn đấu bình quân quỹ hội đạt 1 triệu đồng/hội viên.

THU HOÀI